



อันมหิดล

24 กันยายน 2557

วาระครบรอบ 85 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากมวลประชาทั่วหล้า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

เจ้าฟ้าที่ทรงอุทิศพระวรกายให้แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยอย่างสิ้นเหลือ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างมุ่งมั่น แม้ในขณะที่ทรงพระประชวร ตราบจนสิ้นพระชนม์

พระผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งความเพียรด้านการศึกษา ทรงพระวิริยะ และอัจฉริยภาพ สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารชั้นสูง จากประเทศเยอรมัน สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นสถาบันศึกษานามอุโฆษของโลก

น้อมรำลึก สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ดังพระราชดำรัสอันทรงคุณค่าตลอดกาล

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์สินและเกียรติยศ จะตกแก่ท่าน ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์"

นพ.ปราโมทย์ ศรีสาอางค์
ประธานองค์กรแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์



จุลสาร

สรรพสิทธิสัมพันธ์



รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ประจำปี พ.ศ. 2556

วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ประจำปี พ.ศ. 2556

ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพเรือ



รางวัลเด่นข้างต้น

โดย >> นางศิริทิพย์ สงวนวงษ์วาน หัวหน้าหน่วยคลินิกจิตเวชศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

"รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ สาขาการพัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2556" รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อีกครั้ง

หลายท่านที่เดินผ่านหรือเข้าไปในคลินิกจิตเวช เกี่ยวกับ OPD นรีเวชวิทยา หลายท่านที่ได้มีโอกาสไปใช้บริการคลินิกจิตเวชศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ภายใต้ "โครงการสุขภาพ-สบายใจเมื่อใกล้จิตเวช หรือ OPD จิตเวช" ที่เราคุ้นหูกัน คงไม่แปลกใจที่เห็นพยาบาลกลุ่มหนึ่งที่ตั้งตัวคล้ายพยาบาลอนามัยชุมชน เธอเหล่านั้นไม่ใช่ใครอื่นค่ะ เธอคือจิตเวชพยาบาลคะ

ในอดีตท่านอาจจะเห็นเธอในชุดฟอร์มสีเขียวสวมหมวกกาก สีส้มหมวกมิดชิด เห็นแต่ลูกกะตาต่างๆ กลอกไปมา นั่งเฝ้าระวังและให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดนั้น บัดนี้ท่านอาจจะเห็น ลึก! โหม่งของเธอที่มาทำงานเชิงรุก ออกมาให้บริการเตรียมความพร้อมก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ณ คลินิกจิตเวชศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการเยี่ยมประเมินก่อนการผ่าตัด คลินิกแห่งนี้เป็นผลจากการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก โดยการประเมินสภาพร่างกายและจิตใจผู้ป่วยในด้านจิตเวช มีการให้ข้อมูลคำแนะนำ ตอบข้อซักถามฝึกสอนการปฏิบัติตัวระยะก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด สอนการไอ การหายใจที่ถูกวิธี การจัดการความปวด เช่น การใช้เครื่อง PCA อย่างมีประสิทธิภาพ สอนผู้ป่วยเด็กให้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ใช้ดมยาสูด เพื่อลด psychic trauma และทำให้เขาให้ความร่วมมือขณะให้ยาระงับความรู้สึกตลอดจนสอนผู้ปกครองเด็กให้ทราบถึงขั้นตอนการให้บริการ เพื่อลดความวิตกกังวลของพ่อแม่ อีกทั้งยังมีการจัดการ ประสานงาน ให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไขปัญหาก่อนเข้าผ่าตัด เพื่อหวังให้ผู้ป่วยปลอดภัย ลดการเลื่อนหรือตัดล่าช้า ลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มความพึงพอใจต่อระบบบริการ ได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาจนได้รูปแบบดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องแล้วนำผลจากงานวิจัยกลับไปใช้เป็นงานประจำ (R2R) กว่า 6 ปีแล้วที่ทีมงานของเราได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ป่วยด้วยความตั้งใจ ไม่เห็นแก่เหนื่อย ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากหลายสถาบัน วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เป็นวันที่เราได้มีโอกาสขึ้นไปรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากท่านรองนายกรัฐมนตรี พงศเทพ เทพกาญจนา ท่ามกลางมิตรสหายข้าราชการจาก ทุกกระทรวงทบวงกรม ที่มารับรางวัล และกองเชียร์ เสียงอึงมี่ เมื่อคิวเรามาถึง มีการประกาศชื่อหน่วยงานที่จะต้องขึ้นรับรางวัล **ชนะเลิศ!** **ได้ยืนแต่เสียง ... โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ...** ท่านผู้อำนวยการ สะกิดว่า "คุณมายืนข้างผมและให้ถือโล่ร่วมกันนะ." ค่ะฉันมองท่านด้วยสายตาชื่นชม และทำให้คิดถึงน้องๆ ที่ร่วมงานแต่ไม่ได้มาร่วมรับรางวัลด้วย อยากให้เขามาร่วมกันจังเลย!! ถ้าเขาได้มาเห็นภาพบรรยากาศในวันนั้น แล้ว จะต้อง



มีพลังฮึกฮักต่อไป ด้วยความภาคภูมิใจ ที่พวกเราทุกคนกรอบ จึงคิดค้นบริการทางด้านสาธารณสุขรูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติ และพิสูจน์ได้ว่าเกิดผลดีจริง และได้รับคัดเลือกจาก กพร. ให้ส่งประกวดชิงรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ (United Nation Public Service Award 2014) **ขอขอบคุณ พี่น้องชาวสรรพสิทธิ** ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการนี้ เช่น ผอ.กวี ไชยศิริ ผอ.มนัส กนกศิลป์ ผอ.ชลิต ทองประยูร นพ.วิศิษฐ์ สงวนวงษ์วาน พี่ๆ กลุ่มการพยาบาลโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพยาบาล คุณวิลาวรรณ ชมาฤกษ์ และพี่น้องจิตเวชพยาบาล และน้องพนักงานผู้ช่วย ประจำคลินิก จิตเวชแพทย์ คัลยแพทย์ พยาบาล OPD พยาบาล IPD เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ศูนย์ computer และที่ไม่ได้เอ่ยนาม พี่หน้าน่าจะม่มีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวด UN อีกครั้งเมื่อ เราเพิ่ม impact ให้มากขึ้นตามคำแนะนำของ UN โดยเขาหวังว่าเขาจะได้พบผลงานของพวกเราในปีหน้า 2015 คงต้องกราบขอพรท่านกรมหลวงสรรพสิทธิ อีกครั้งเป็นแน่แท้!



ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยนอก

โดย >> นางสาวจินดารัตน์ เศรษฐา หัวหน้าศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยนอก



หลักการและเหตุผล

ด้วยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,188 เตียง แพทย์มีความเชี่ยวชาญชำนาญหลากหลายโรค เปิดให้บริการมานานหลายสิบปีเป็นที่พึ่งพิงของคนในเขตอีสานใต้ และเพื่อนบ้านใกล้เคียงจากการที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากพื้นที่ใช้สอยที่มีจำกัดทำให้สภาพของโรงพยาบาลอยู่ในสภาพคับแคบ แออัด ผู้ป่วยและญาติต้องรอนาน กิจกรรมการดูแลไม่แล้วเสร็จในวันเดียวต้องนัดหมายใหม่ในครั้งต่อไปส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติเสียเวลาในการทำงาน และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เกิดความไม่พึงพอใจในระบบบริการของงานบริการด้านหน้า

ด้วยปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ และกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีการร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ขึ้น

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ตั้งอยู่ บริเวณข้างบันไดเลื่อนชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาชริกาลงกรณ์ (ตรงข้ามห้อง X-ray) เปิดทำการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

ขอบเขตการให้บริการ

การให้บริการผู้ป่วยที่ส่งตัวมารักษาต่อจากโรงพยาบาลชุมชนแบบ OPD.Case (ไม่เร่งด่วน) ต้องผ่านการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ใน รพช. ในการส่งข้อมูลของผู้ป่วย มายังเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยนอก รพศ. โดยช่องทางMail , Line , Fax หมายเลขโทรศัพท์ 045 -319200 ต่อ 1705 หรือ หมายเลขโทรสาร 045-319263 หรือ E-mail : Referspsh@gmail.com ในวันเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นางสาวจินดารัตน์ เศรษฐา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยนอก
นางณัฐธยาน์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ





วิเคราะห์ข้อมูล...เรื่องที่ถูกมองว่ายาก

โดย >> นางสุวารี เจริญมุขยพันธ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์วิจัย

พูดถึงงานวิจัย...เรื่องที่หลายคนส่ายหน้า ไม่ยอมทำ กลัวงานวิจัยก็เพราะเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูล” นี้แหละ เพราะพอพูดถึงเรื่องนี้ ทุกคนจะนึกถึงคำว่า “สถิติ” ตามมาทันที...

อันที่จริงการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น แม้ว่าจะมีเรื่องของสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การจะวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีและสำเร็จนั้น กลับไม่ใช่เรื่องของสถิติแต่เพียงอย่างเดียว เพราะจะต้องรวมย้อนไปถึงวัตถุประสงค์ การวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเก็บข้อมูลและคุณภาพของข้อมูลที่ได้มาด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบงานวิจัยหรือรูปแบบงานวิจัยจะบอกถึงวิธีการหรือแนวทางในการวิเคราะห์ ว่าควรจะวิเคราะห์อย่างไร ใช้สถิติตัวไหน ส่วนการเก็บข้อมูลและคุณภาพของข้อมูลที่ได้จะส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อมูลสำคัญมาได้ไม่ครบก็วิเคราะห์ไม่ได้ ข้อมูลที่เก็บมาคุณภาพไม่ดี คือ ไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ก็ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์เบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น จนอาจถึงขั้นได้ผลผิดพลาด หรืออาจจะต้องเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ใหม่ ก็เป็นไปได้

มีคนพูดไว้ว่า **“หากการศึกษานั้นมีการออกแบบการวิจัยและการเก็บข้อมูลมาเป็นอย่างดี สถิติที่ใช้ในการศึกษานั้น จะเป็นสถิติพื้นฐานอย่างง่าย ๆ หรือเป็นสถิติธรรมดาทั่วไป แต่หากการศึกษานั้น ออกแบบมาไม่ดี ข้อมูลไม่ครบ หรือข้อมูลที่ได้มาไม่มีความน่าเชื่อถือ เมื่อนั้นจำเป็นต้องใช้สถิติที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากเข้ามาช่วยทำการวิเคราะห์ เพื่อช่วยควบคุมความผิดพลาดหรืออคติที่เกิดขึ้น”** โดยส่วนตัวแล้วยังคงเห็นด้วยกับคำพูดนี้ แต่กระนั้นการศึกษางานอย่างมีความเฉพาะเจาะจงต่อการใช้สถิติที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ก็เป็นเรื่องยากวันไป ดังนั้น การจะทำการศึกษาใดๆ จำเป็นต้องกำหนดตัววัดที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และออกแบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ตัววัดนั้นอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และครบถ้วน จะทำให้งานของนักวิจัยเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาอย่างมากมาย นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการศึกษาบางอย่างที่ออกแบบให้มีการเก็บข้อมูลและได้ข้อมูลประเภทที่เรียกว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้มีวิธีการแตกต่างออกไปจากข้อมูลเชิงปริมาณที่หลายคนคุ้นเคย ซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์เนื้อหา และนั่นก็เป็นการยืนยันคำพูดนี้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นกับรูปแบบหรือการออกแบบที่กำหนดไว้



อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณที่เห็นโดยทั่วไปก็ยังมี ความจำเป็นต้องใช้สถิติ ไม่ว่าจะง่ายหรือยาก ซึ่งการจะเลือกสถิติใดมาใช้ในการวิเคราะห์นั้น นักวิจัยควรมีความรู้พื้นฐานว่า รูปแบบงานวิจัยเป็นแบบไหน ใช้สถิติอะไร และแม้ว่าในปัจจุบันจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมากมายมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยก็



ควรรู้ว่า โปรแกรมสำเร็จรูปนั้นๆ ใช้อย่างไร แต่หากนักวิจัยไม่สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติด้วยตนเองได้ ก็ยังมีทางเลือกที่จะพึ่งพานักสถิติทั้งหลายมาช่วยได้ และเมื่อใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้แล้ว ก็มาถึงกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูล นั่นคือ การอ่านและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการนี้ยากมากกว่าการใช้โปรแกรม เพราะการใช้งานแค่ต้องรู้วิธีใช้และสิ่งอย่างไร ปัญหาคือ เมื่อผลการวิเคราะห์ออกมาแล้ว จะเอาตัวไหนไปใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา ซึ่งกระบวนการนี้ นักวิจัยที่ดีต้องทำด้วย ดังนั้น สถิติไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยากคือแปลผลทางสถิติ และหากท่านต้องการคำแนะนำ **ติดต่อที่ ศูนย์วิจัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โทรทัศน์ (๐๔๕)๒๔๔๔๗๗ ต่อ ๑๓๙๕** เรายินดีให้บริการ:

การนิเทศเชิงคลินิก : การพัฒนาทักษะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร

โดย >> นางฤดี แก้วคำไสย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



หลักการและเหตุผล

การนิเทศทางการพยาบาลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติการพยาบาล และการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่ง

เทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากการนิเทศ การประเมินสมรรถนะและการสำรวจ Training need ปี 2555 พบว่าพยาบาลมีทักษะการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในด้านการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร เพียง 40% เท่านั้นส่วนทักษะการดูแลผู้ป่วยระบบประสาททุกคนผ่านเกณฑ์ตามระดับประสบการณ์ เนื่องจาก ICU.N3 เป็นหน่วยงานเปิดใหม่ พยาบาลขาดทักษะและความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้และไม่มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน แต่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากร และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จึงมีแนวคิดว่าการพัฒนาบุคลากรแบบ Tacit knowledge ซึ่งใช้ระบบพี่เลี้ยงและร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงร่วมกับทีม ICU.N1 โดยการผสมผสานอัตรากำลังระหว่างทีมพยาบาล ICU.N3 และ ICU.N1 ควบคู่กับการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตระยะสั้น จะสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พยาบาล ICU.N3 สามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทในที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรได้

ตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณภาพ

- 1) พยาบาล ICU.N3 มีทักษะการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร > 80 %
- 2) พยาบาล ICU.N3 มีความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต > 80 %
- 3) การเกิด VAP ไม่เกิน 8.0 :1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ
- 4) พยาบาล ICU.N3 และ ICU.N1 มีความพึงพอใจ > 80 %

ระยะเวลาดำเนินการ

1 พฤษภาคม 2556- 31 มกราคม 2557

วิธีการดำเนินงาน

- 1) วิเคราะห์ผลการนิเทศ การประเมินสมรรถนะและสำรวจ Training need
- 2) ทบทวนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- 3) ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน ICU.N1 และแพทย์หัวหน้าหน่วย
- 4) ประชุมชี้แจงบุคลากรและเสริมสร้างกำลังใจกับทีม
- 5) จัดตารางเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงาน สลับหมุนเวียนพยาบาล ICU.N3 เข้าไปปฏิบัติงานที่ ICU.N1 3 กลุ่มๆ ละ 4 เดือน
- 6) นิเทศหน้างานต่อเนื่อง
- 7) เพิ่มพูนความรู้จากการทำ Case conference และส่งอบรมวิชาการ
- 8) ปรับแผนเป็นระยะร่วมกันเพื่อความเหมาะสม
- 9) ประเมินผลโดยการสอบทักษะ สอบข้อเขียน ประเมินความพึงพอใจและอัตราการเกิด VAP

ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากเป็นหน่วยงานเปิดใหม่จึงไม่มีข้อมูลเดิมเปรียบเทียบ

- 1) พยาบาล ICU.N3 สอบผ่านทักษะการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 100%
- 2) พยาบาล ICU.N3 สอบผ่านความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 100 %
- 3) การเกิด VAP 3.2 :1000 วัน ใช้เครื่องช่วยหายใจ
- 4) พยาบาล ICU.N3 และ ICU.N1 มีความพึงพอใจ 86.78 %

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระบบการดูแลผู้ป่วย ICU ความตื่นตัวในการเรียนรู้และสัมพันธภาพที่ดี ความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกัน

การนำไปใช้ประโยชน์

ทีมสามารถพัฒนาบุคลากรได้จริง หน่วยงานไม่ต้องขาดอัตรากำลังและองค์กรไม่ต้องจ่ายค่าฝึกอบรม

แผนพัฒนาต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้พยาบาลได้เข้ารับการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือนเพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการ ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต เช่น Central Monitoring ฯลฯ





โดย >> สุกติ ปิจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา

เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ไหว้พระ 9 วัด งดเหล้า งดบุหรี่ เข้าพรรษา ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ชมรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพของโรงพยาบาล ชมรมจักรยาน 24 ชมรมในจังหวัดอุบลราชธานี ประชาคมงดเหล้า ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ฯ) จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ไหว้พระ 9 วัด งดเหล้า งดบุหรี่ เข้าพรรษา ปี 2557” เป็นปีที่ 2 รวมระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน จากชมรมต่างๆ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนที่สนใจ (มากกว่าปีแรกที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คนเศษเนื่องจากมีฝนตกและมีการเตรียมการกระชั้นชิดทำให้เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมน้อย) **ในปี 2557 ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมมากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ดี ผู้จัดมีกำลังใจที่จะดำเนินการในปีต่อไป**

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์ มาเป็นประธานในพิธีนำกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้า งดบุหรี่และการเป็นนักรณรงค์ที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตระหนักในเรื่องโทษ พิษภัยของเหล้า และบุหรี่ แล้วให้ความสำคัญในการที่จะรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมลด ละ เลิกการดื่มเหล้า และลดการสูบบุหรี่ โดยใช้วันสำคัญทางศาสนา และช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตลอดจนเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ มาโน้มน้าวให้ประชาชนและผู้ร่วม



กิจกรรมที่มีพฤติกรรมงดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ได้ใช้วันพิเศษนี้ช่วยในการตัดสินใจปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้งดดื่ม งดสูบบุหรี่ มีผู้ลงทะเบียนร่วมรณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ 280 คน ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วยังได้ไหว้พระ 9 วัด รับพร รดน้ำมนต์จากพระทั้ง 9 วัด ตามลำดับดังนี้คือ วัดศรีประตู่ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดกลาง วัดหลวง วัดสุปฏิญารามวรวิหาร วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดทุ่งศรีเมือง วัดมณีวนาราม และวัดมหาวนาราม ล้วนเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุบลราชธานี มีวัดที่มีเจ้าคณะจังหวัด 2 วัด (ทั้ง 2 นิกาย) ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันถวายสังฆทานและบริจาคเงินทำบุญ ได้ทั้งการเริ่มที่จะใช้วันสำคัญกระตุ้นให้เริ่มมีการคิดที่จะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย คนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็มามีส่วนร่วมกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจออกกำลังกายโดยการ เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน บางคนยังได้ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดด้วย ได้ทั้งบุญกุศล มงคลต่อชีวิตตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสุขภาพดีที่จะตามมา

การรณรงค์ “เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ไหว้พระ 9 วัด งดเหล้า งดบุหรี่ เข้าพรรษา ปี 2557” ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ (ที่มีทั้งหมด 6 แผนงาน) มีการบูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกันระหว่างแผนงานที่ 2 แผนงานสร้างพื้นที่รูปธรรมและขยายผล และแผนงานที่ 3 แผนงานรณรงค์สื่อสารสาธารณะ **ในปีต่อไป** อาจจะเป็นประเพณี เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชา ประชาชนชาวอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยวจะมาร่วมกัน “เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ไหว้พระ 9 วัด งดเหล้า งดบุหรี่ เข้าพรรษา” มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นการเปิดงานเทศกาลเวียนพรรษาและเข้าพรรษาไปในตัว

แถลงข่าวคอนเสิร์ตเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2



นายสุรพันธ์ ตีสระมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2 Song Of Life เพื่อสมทบทุนกองทุนเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

ประชุม R2R



นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในเขตกลุ่มบริการสุขภาพในกลุ่มภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

พัฒนาศักยภาพแพทย์เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีแพทย์เข้าร่วมกว่า 80 คน

งานวิชาการโรคหัวใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

นักศึกษาแพทย์จัดพิธีไหว้ครู



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 "กราบครูบูชา บูรพคุณอาจารย์" ของคณะนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ประเมินคุณภาพทางการพยาบาล



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล ร่วมต้อนรับ คณะตรวจประเมินการประกันคุณภาพทางการพยาบาล (Quality Assurance: QA) เพื่อรับรองคุณภาพด้านการพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาราชินีจ.อุบลราชธานี

หลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคใหม่



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2557 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาราชินีจ.อุบลราชธานี

มหกรรมสุขภาพ



นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ พลับพลาเรือนไทย



งานแถลงข่าว
คอนเสิร์ตเพลงเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2
ML "Song of life"
8 กรกฎาคม 2557

น.เกียรติสุนทรณ์ กรุ๊ป โดย นางสาวพิมพ์ศิริ เกียรติสุนทรณ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับคอนเสิร์ตเพลงเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2 Song of life เพื่อสมทบทุนกองทุนเด็กป่วยโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งมี นพ.ชลิต ทองประชูร ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557



คอนเสิร์ตเพลงเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2
ML "Song of life"
8 กรกฎาคม 2557

นพ.ไชยยันตร์ พรพงศ์ มอบเงินจำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับคอนเสิร์ตเพลงเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2 Song of life เพื่อสมทบทุนกองทุนเด็กป่วยโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งมี นพ.ชลิต ทองประชูร ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557



คอนเสิร์ตเพลงเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2
ML "Song of life"
8 กรกฎาคม 2557

นพ.ประวิทย์ - พญ.เพชรศรี วิริยสิทธิวัฒน์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับคอนเสิร์ตเพลงเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2 Song of life เพื่อสมทบทุนกองทุนเด็กป่วยโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งมี นพ.ชลิต ทองประชูร ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีเด็กอายุรกรรมใหม่

1. นางวิรัช สนิทพวง	21,500	12. นางสกุลทิพย์ เชื้อพัฒนาพานิชย์	5,000	23. นางสาวอนิรัตน์ ธนาธิกุล	2,000
2. บริษัท ทรานสเทค จำกัด	20,000	13. บริษัท มลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด	4,611	24. นางสาววรรณทอง กล้าบุตร	2,000
3. นางสมจิตร เขียวกุล	10,000	14. นางกมลชนก ผลพันธ์ิน	3,000	25. นางพัชริน วีระกุล	2,000
4. นางบัวพันธ์ นันทบุตร	10,000	15. นางขวัญฤทัย ยิ้มเกิด	3,000	26. นางสุจิตรา พงษ์พานิช	2,000
5. นางนิพนธ์ ไชยกาล	10,000	16. นายวัฒนา บุญสูง	3,000	27. นางประภัสสร สัจจกพานิชย์	1,000
6. นางสาว พงษ์พร	10,000	17. นายสนิท ศักดิ์อาจ	3,000	28. นางระพีพรรณ จินาพันธ์บุปผา	1,000
7. นางกุลธิดา ทองคำผุย	10,000	18. แพทย์หญิงอุบลวรรณ จรุงเรืองฤทธิ์	3,000	29. นางสาวจิราวรรณ รัชชีกาญจน์ส่อง	1,000
8. นางสมจิตร อนุพรรณสร้าง	10,000	19. นายกิตติศักดิ์ ชันดิยวิชัย	2,500	30. นางบุญยัม แซ่แต้	200
9. นายศวัน สุนทรสวัสดิ์	10,000	20. นางสาวชลิลา รุติปัญญาภาส	2,000	31. นางรม แสงเดือน	200
10. นายไวภพ ลียาทิพย์กุล	5,000	21. นางสาวสิริรา เทือกทูลชา	2,000	32. นางบุญยัม แซ่แต้	200
11. พ.ต.ท.อมร เพ็งหลุม	5,000	22. นางไสว ศรีนวล	2,000		

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ยอดผู้แสดงความจำนงถึงปัจจุบัน

บริจาคอวัยวะ: 2,694 ราย / บริจาคดวงตา 2,472 ราย /

ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ /

โทร. 045-244973 ต่อ 1163, 1703



ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชลิต ทองประชูร นายแพทย์ปริศา อธิธรรมวรรณ
นางวิลาวรรณ ชมาฤกษ์ นางเชมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย

บรรณาธิการ

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงษ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อุติ บัณฑิตภาพ กระฉกการ จันทร์อุษา วิจิราภรณ์ สายพิมพ์

กองบรรณาธิการ

ดร.นพ.ปริญญา ชำนาญ รุ่งเพชร กิ่งติมหาตม์ ทพญ.อรัญญา สายพันธ์

ภญ.อภิญา บุญเทียน ปาธิชาติ ใจสุภาพ วีระบุษ มยุเรศ

ศุภิต หุ่นโพธิ์ วิจิราภรณ์ สายทอง สุเชิษฐ์ โภคทิพย์

ราตรี บุญสูง ศศิธร จันทร์ขอนแก่น จำไพ สุขเกษม

สุพจน์ สายทอง ศศิธร ชำนาญผล บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ทิพวรรณ ชารวงษ์

ประสานงานผลิตและจัดส่ง กลุ่มงานสุศึกษา โทร. 045-244973 ต่อ 1326

ถ่ายภาพ งานเวรนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานสุศึกษาและประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ชื่อบัญชี ตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ

ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6

บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

ได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395

บริจาคซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้เด็กอายุรกรรมใหม่และสมทบทุน

ก่อสร้างอาคารรักษา-ผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคซับซ้อน

ได้ที่ บัญชีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่บัญชี 313-0-57260-0

บริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-244974 ต่อ 1348

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ที่ อบ.0032.106/ว.

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521

ปท.อุบลราชธานี